



ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง  
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์  
ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ตามที่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ดำเนินการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรฯ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม นั้น

บัดนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม ของผู้ที่สมัครเข้ารับการประเมินฯ ในตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวเข้ารับ การประเมิน	เลขประจำตัวสอบ แข่งขันในบัญชีเดิม	ชื่อ - สกุล
๑	๖๗๐๑๐๐๐๐๓	๖๕๒๐๐๐๐๓๘	นายอภิวัฒน์ ช้างรบ
๒	๖๗๐๑๐๐๐๐๔	๖๕๒๐๐๐๐๓๑	นางสาวภาวิศา จันทร์ขอนแก่น
๓	๖๗๐๑๐๐๐๐๑	๖๕๒๐๐๐๐๑๑	นายปวร อังคะ

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ทราบ ว่า

๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์นี้ หากสละสิทธิ์การจัดจ้างในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ จะไม่ถือว่าสละสิทธิ์การจัดจ้างในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

๓. ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งดังกล่าว คือ

๓.๑ ผู้ยื่นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ผ่านการ  
เลือกสรร

๓.๒ ผู้ยื่นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด

๓.๓ ผู้ยื่นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดวัน เวลา ที่กรมวิทยาศาสตร์  
บริการกำหนด

๓.๔ ผู้ยื่นได้แจ้งความจำเป็นเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วว่า จะรับการจัดจ้างในตำแหน่ง  
นักวิชาการเผยแพร่ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ หรือรับการจัดจ้างในตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์  
ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ หรือในตำแหน่งอื่น ๆ ของการสอบครั้งเดียวกันกับนักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์  
ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

อนึ่ง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
ในตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ ลำดับที่ ๑ ไปรายงานตัวในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗  
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๑ อาคารตัว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ และ  
นำไปรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ. ว่าด้วยโรค  
พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ มายื่นในวันดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางสาวภัทริยา ไชยมณี)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ